



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
14 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคไวรัสโคโรนา 19

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์กระปุก, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ข่าวหุ้น, เว็บไซต์ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแอสซีฟก, workpointnews, newtv, Thaipbs, nationweekend, thebangkokinsight, thaigov, mcot, Bangkok biznew, nationtv

-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาธิบดีเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อมีในรพ. 21 คน กลับบ้านแล้ว 12 คน รวมสะสม 33 คน ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง 823 คน ผู้ป่วยที่เป็นนักท่องเที่ยวชายชาวจีน อายุ 61 ปี หายป่วยเตรียมกลับบ้าน 1 คน ส่วนเรือ Westerdam ที่เทียบท่าที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา รว.สร.ได้สั่งประสานงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง กำชับเจ้าหน้าที่ด่านทุกช่องทางเข้าออก ทั้งบก เรือ อากาศ เตรียมการกรณีผู้โดยสารจากเรือดังกล่าวเดินทางมาเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทย รวมทั้งประสานข้อมูลวางแผนดูแลคนไทยที่อยู่บนเรือ 21 คนที่เตรียมกลับมาด้วย ส่วนเรือท่องเที่ยว Sea bourn Ovation ที่มาจอดท่าเรือภูเก็ต เป็นการแจ้งเข้ามาตามเส้นทางปกติ เพื่อพักในระยะเวลาสั้น 10 ชม. เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคได้ขึ้นไปประเมินสุขอนามัยบนเรือ ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรือ ร่วมกับแพทย์ประจำเรือ ไม่พบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค ซึ่งก่อนลงจากเรือแพทย์ประจำเรือจะวัดไข้ซ้ำอีกครั้ง ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะผู้โดยสารกลุ่มนี้ไม่ใช่ผู้ป่วย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สร. ชี้แจงเหตุที่ไทยอนุญาตให้เรือสำราญ Seabourn Ovation เข้าเทียบท่าภูเก็ต แต่ปฏิเสธการเทียบท่าของเรือ Westerdam ที่แหลมฉบัง ว่า เรือ Westerdam ไม่มีรายงานข้อมูลและสถานการณ์ในเรือ เพราะเส้นทางเดินเรือปกติไม่ผ่านประเทศไทย หากจะเข้าเทียบท่าต้องแจ้งความประสงค์แก่กรมเจ้าท่าใน 24 ชม. อย่างไรก็ตามทางการไทยพร้อมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ทั้งเรื่องอาหาร น้ำ ยารักษาโรค หากมีผู้ป่วยก็พร้อมส่งแพทย์เข้าไปรักษา ขณะที่เรืออีกลำมีเส้นทางเดินเรือผ่านประเทศไทยอยู่แล้ว จึงมีการรายงานสถานการณ์ต่างๆ ภายในเรือให้ทางการไทยรับทราบ และมีมาตรการคุมโรคภายในเรือตามหลักสากล

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย มีการปรับเกณฑ์การเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ โดยเพิ่มการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากไวรัสโดยไม่ทราบสาเหตุทุกรายใน 6 จังหวัดเสี่ยง คือ กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย กระบี่และภูเก็ต เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและมีประชากรหนาแน่น นอกจากนี้ ต้องติดตามสถานการณ์ในสิงคโปร์และฮ่องกง คาดว่าต้องยกระดับคัดกรองผู้เดินทางมาจาก 2 ประเทศนี้ภายใน 1-2 วัน

-สร. ร่วมกับมช. ทำแบบคัดกรองออนไลน์สำหรับผู้สงสัยจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ภาษาไทย จีน และ อังกฤษ

-กรมควบคุมโรค จัดสัมมนาวิชาการ โรคไวรัสโคโรนา 19 ทั่วประเทศ ท้าทาย สื่อสารแม่นยำ เพื่อค้นหาปัญหา ช่องว่าง และโจทย์วิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและประสบการณ์การทำงาน ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ จากกรมต่างๆ มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ผู้แทนองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานให้ทุนวิจัย

-สสอ.เกาะสมุย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสมุย นำเครื่องเทอร์โมสแกนมาคัดกรองนักท่องเที่ยว 2,097คน บนเรือสำราญคอสต้า ฟอร์จูน่า จากสิงคโปร์ ก่อนออกจากเรือ

-จนท.สสจ.ภูเก็ต ตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมากับเรือสำราญ ควอนตัม ออฟ เดอะซีส์ ที่บริเวณโป๊ะเทียบเรือชั่วคราว ชายหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี และลูกเรือประมาณ 3,100 คน มีเส้นทางเดินเรือสิงคโปร์-ฟอร์ตกรัง (มาเลเซีย)-ป็นัง-ภูเก็ต-สิงคโปร์ เบื้องต้นยังไม่พบผู้ที่มีไข้สูงหรือเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : สปริงนิวส์, ผจก.ออนไลน์, js.100

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ให้ข้อมูลกรณีมีข่าวโรงเรียน จ.ระยอง มีเด็กเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนา แต่โรงเรียนและรพ.ปิดข่าว โดยสร.ให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคไวรัสโคโรนา 19 และในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, สยามรัฐออนไลน์, เว็บไซต์กระปุก, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, new100.5

-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ตรวจสอบการตรวจคัดกรองผู้โดยสารเรือ ซีบอร์น โอเวชั่น ซึ่งจอดเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึก จ.ภูเก็ต วันที่ 13 ก.พ. และจะออกจากท่า 17.00 น.วันเดียวกัน เพื่อเดินทางไปสิงคโปร์ มีผู้โดยสาร 495 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปและมีชาวอินเดีย 1 คน ลูกเรือ 433 คน รวม 928 คน ทั้งหมดไม่มีใครเป็นไข้ ขอให้ประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมเรือ Seabourn Ovation เข้าสิงคโปร์ไม่ได้ เนื่องจากเรือดังกล่าวมีแผนการเดินทางและจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์วันที่ 15 ก.พ.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กรณีการอนุญาตให้เรือ Seabourn Ovation เทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกจ.ภูเก็ต มีชาวโซเซียลจำนวนมากถามหามาตรฐานและความชัดเจน ทำให้แฮชแท็ก #seabournovation ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทวีตเตอร์</p> <p>-ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เผยวันนี้จะมีเรือสำราญเข้าจอดเทียบท่าที่จ.ภูเก็ต เวลา 12.30 น. เรือ Celebrity Constellation และวันที่ 15 ก.พ. เวลา 05.30 น. เรือสตาร์คลิปเปอร์</p> <p>-แม้ค่าออนไลน์แจ้งความถูกหลอกขายหน้ากานามัยผ่านเฟซบุ๊กกล่องละ 800 บาท อ้างว่าเพื่อนทำงานในสธ. หลงเชื่อโอนเงินให้ แต่ไม่ได้ของ</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ: เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์สนุก, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, js.100, สปริงนิวส์, mcot, เว็บไซต์, bangkokbiznews</p> <p>-เสนอข่าว จีนเปลี่ยนวิธีตรวจสอบการติดเชื้อจากการทดสอบด้วยอาร์เอ็นเอซึ่งใช้เวลาหลายวัน มาเป็นวิธีซีทีสแกน ถ้าพบปอดอักเสบจะยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทำให้เมื่อวานนี้ในมณฑลหูเป่ย์มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 14,840 ราย</p> <p>-ญี่ปุ่นพบผู้เสียชีวิตโรคไวรัสโคโรนา 19 รายแรก เป็นหญิงอายุ 80 ปี ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ และพบชายขับรถแท็กซี่ที่อายุ 70 กว่าปี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทำให้เกิดความกังวลเพราะไม่ทราบว่าผู้โดยสารเท่าใดที่ขึ้นรถคันนี้และอาจติดเชื้อ</p> <p>-กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นออกคำแนะนำให้ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศจีนพิจารณากลับประเทศญี่ปุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 และระบุว่ามณฑลเจ้อเจียงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์</p> <p>-เรือสำราญโดมอนต์ ปรีนเซส ที่เดินทางจากฮ่องกงและจอดที่ท่าเรือในเมืองโยโกฮาม่าของญี่ปุ่น มีผู้โดยสารทั้งหมด 2,666 คน พบผู้ป่วยแล้ว 217 คน จะครบกำหนดกักบริเวณวันที่ 19 ก.พ. 2563</p> <p>-โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา เผย การคัดกรองผู้โดยสารเรือสำราญเวสเตอร์ดัม 2,200 คน ผู้โดยสารที่มีอาการป่วยทั้ง 20 คน พบว่าเป็นไข้หวัด เจ็บคอ และท้องเสีย ผลตรวจทั้งหมดไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19</p> <p>-WHO จัดส่งน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น แว่นตานิรภัย ถุงมือ หน้ากากอนามัย และชุดสวมป้องกันโรคสำหรับแพทย์ ตามคำร้องขอจากก.สาธารณสุขเกาหลีเหนือ แม้ว่าที่ผ่านมาไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อ</p> <p>-การเสียชีวิตของชายชาวจีน วัย 44 ปี จากไวรัสโคโรนา 19 ในประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้สาธารณสุขชนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับศักยภาพและความพร้อมของรัฐบาลในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ</p> <p>-ในจีนมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 242 คนในวันเดียว ที่มณฑลหูเป่ย์ ทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,355 คน ส่วนผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ 60,332 คน เพิ่มจากเมื่อวาน 14,840 คน เฉพาะที่มณฑลหูเป่ย์ รักษาหายดีแล้ว 5,546 คน</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ กรมอนามัยแนะนำประชาชนทั่วไป - ไม่ป่วย เลือกรวมหน้ากากผ้าป้องกัน ชักสะอาดใช้ซ้ำได้ ลดการเพิ่มขยะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1, ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-กล่าวถึงแผนรับมือโคโรนาของไทย ว่า มีการทำแผนงาน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.พัฒนาสมรรถนะหน่วยงานกับระบบเฝ้าระวังโรคและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบความผิดปกติ 2.พัฒนาห้องปฏิบัติการทุกระดับให้สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อโรค สารเคมี กัมมันตรังสี 3.พัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศตามข้อกำหนดอย่างน้อย 18 แห่ง 4.พัฒนาการประสานงานในการปฏิบัติบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีทีม SRRT ตั้งแต่ระดับประเทศ เขต จังหวัด อำเภอ นอกจากนี้ ยังมีพ.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เป็นเครื่องมือด้านกฎหมาย ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคระบาด ทำให้แม้ไทยจะมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นประเทศแรกๆ เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยว แต่ควบคุมสถานการณ์ได้ดี ในอนาคตหากมีไวรัสใหม่ๆ เกิดขึ้น เชื่อว่าต่างชาติจะเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทย เช่นเดิม เพราะเชื่อมั่นในความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>-กล่าวว่า มีแนวโน้มที่ไวรัสโคโรนา 19 จะแพร่ระบาดในวงกว้าง ทุกประเทศทั่วโลกจึงจับตามองศักยภาพในการรับมือของประเทศต่างๆ ในอาเซียนและเอเชีย ขณะที่นักวิจัยจากเมทาไบโอตา บริษัทด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพ ระบุว่า การขาดแคลนเงินทุนอย่างเป็นระบบในภูมิภาค ทำให้การมุ่งมั่นที่จะรับมือหรือเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาด้านสาธารณสุขฉุกเฉินดำเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย</p> <p>-กล่าวสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. ที่ไม่ให้เรือสำราญเวสเตอร์ดัม เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบัง และเห็นด้วยกับนายกฯ ที่เสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ในประเทศไทย</p> <p>-กล่าวว่า กระแสรังเกียจและไม่ต้อนรับเรือสำราญเริ่มกระจายออกไปยังประเทศต่างๆ เรือสำราญเวสเตอร์ดัมจึงยังคงลอยลำในทะเล ต้องติดตามดูว่าจะยังอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนขอจอดประเทศไทยที่เปิดกว้างสำหรับนักท่องเที่ยวหรือไม่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ สก๊อปพิเศษ</p> <p>-สำนักวิจัย SUPER POLL เปิดเผยผลการศึกษาเรื่อง ไวรัสโคโรนาที่ประชาชนรับรู้ พบว่า ประชาชนสนใจและติดตามข่าวสารเรื่องไวรัสโคโรนา มากถึงมากที่สุดร้อยละ 56.6 และสนใจในระดับปานกลางร้อยละ 27.8 โดยมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ร้อยละ 66.7 และสื่อโทรทัศน์ร้อยละ 66.6 แต่เชื่อมั่นข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 37.2 ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาและการติดต่อ ร้อยละ 71.5 เชื่อว่าเชื้อล่องลอยทั่วไปในอากาศ แหล่งชุมชน คนหนาแน่น ร้อยละ 79.6 คิดว่าตนเองไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ส่วนวิธีป้องกันไวรัสเมื่อต้องออกนอกบ้าน ร้อยละ 83.4 ใช้หน้ากากอนามัย ร้อยละ 60.4 ล้างมือบ่อยๆ และร้อยละ 56.9 ใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่ฝ่ามือ การรับรู้ต่อการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา ร้อยละ 86.0 คิดว่าเดินห้างสรรพสินค้าติดเชื้อได้ ร้อยละ 83.5 คิดว่าการนั่งเครื่องบินลำเดียวกันติดเชื้อได้ ร้อยละ 83.0 คิดว่าการไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติติดเชื้อได้ ร้อยละ 82.1 คิดว่าการขึ้นรถเมล์ รถแท็กซี่ รถไฟฟ้าติดเชื้อได้ ร้อยละ 81.3 คิดว่าการกินอาหารร่วมวงเดียวกันติดเชื้อได้ และร้อยละ 47.5 คิดว่าการฟังเพลงร่วมกันติดเชื้อได้ สำหรับความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 61.5 ต้องการให้แจกหน้ากากอนามัย ร้อยละ 51.2 ต้องการให้มีศูนย์ปฏิบัติการที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การป้องกันโรค และประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นจริง และร้อยละ 45 ต้องการให้แจกเจลล้างมือ</p> <p>รศ. ดร.ชชนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า ผลการศึกษาสำคัญที่อยากเน้นของเรื่อง การเข้าถึงข้อมูล พบว่า สื่อหลักที่ประชาชนเข้าถึงและเชื่อมั่นมากที่สุดยังคงเป็นโทรทัศน์ ผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วนต้องพัฒนาวิธีการพูด การให้ข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจ โดยประชาชน ร้อยละ 80 เน้นใส่หน้ากากอนามัย แต่มีจำนวนน้อยที่ล้างมือบ่อยๆ และระวังตัวเรื่องการใช้มือลูบหน้า แคะจมูก ปาก ตา ส่วนการดูแลคนในที่ทำงาน ประมาณร้อยละ 60 ให้พนักงาน ซึ่งต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจน เช่น ที่ทำงานอาจมีการคัดกรองหรือวัดไข้เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคในที่ทำงาน และที่รพ.ควรมีการแจ้งจุดและขั้นตอนในการตรวจรักษาที่เห็นได้ชัด สะดวกต่อการไปใช้บริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ก้าแพด้า</p> <p>-นายสุทธิชัย หยุ่น ระบุว่า โรคไวรัสโคโรนา 19 เป็นสงครามทั้งด้านการแพทย์และการสื่อสาร ผู้บริหารวอร์รูมด้านข่าวสารต้องใช้หลักการเหมือนอยู่ในสงคราม แต่การบริหารการสื่อสารในวิกฤติครั้งนี้ไม่มี single command แต่ละหน่วยงานออกข่าวตามรูปแบบเดิมๆ เชื่อว่าแถลงข่าวประจำวันก็พอ แต่ในสงครามข่าวสารมีเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก การตีความข่าวที่ต่างกัน และยังมีการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบที่มีอคติทั้งด้านบวกและลบ จึงต้องมีทีมด้านการกรอง ประเมินและพุ่งเป้าให้ตรงกับแนวทางของกระแสข่าวและความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งประเมินจากที่เห็นวันนี้ คะแนนของไทยด้านการแพทย์เหนือกว่าด้านการสื่อสารหลายเท่า</p>	
<p>เหตุกราดยิง จ.นครราชสีมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ก๊อชชูปการเมือง</p> <p>-กล่าวว่า เหตุกราดยิงที่ จ.นครราชสีมา ทำให้ได้เห็นคนทำงานจริงที่เสียสละตัวเองเพื่อส่วนรวม โดยหนึ่งในนั้นคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ที่เดินทางไปด้วยเครื่องบินส่วนตัว เป็นรัฐมนตรีคนแรกที่มาถึงพื้นที่ และทำหน้าที่บัญชาการ และตัดสินใจให้ทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่รพ.มหาราช เตรียมความพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและดีที่สุด ตั้งแต่ช่วงตีกันวันที่ 8 ก.พ. จนเหตุการณ์สงบ</p>	-
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกทม.และปริมณฑล ภาพรวมมีแนวโน้มลดลงทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี ขณะที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลต่อสุขภาพ เกินค่ามาตรฐานใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย อ.เมือง จ.แพร่ และ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินมาตรฐานที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ อ.เมือง จ.เลย</p>	-
<p>เตือนภัยหมอกระเป่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนการใช้บริการฉีดสารเสริมความงามนอกสถานที่ นอกจากผิดกฎหมายยังเสี่ยงเกิดอันตรายร้ายแรง ทั้งการติดเชื้อจากเครื่องมือไม่สะอาด สารเสริมความงามที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. สารที่ฉีดเข้าไปอุดตันหลอดเลือดทำให้เนื้อตาย หากเกิดการอุดตันหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาจะทำให้ตาบอด หรือหากรั่วเข้าไปในกระแสเลือดหรือผู้รับบริการมีอาการแพ้อย่างรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้</p> <p>ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การทำให้บริการฉีดสารเสริมความงามในที่ที่มีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ข้อหาประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต หากไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีความผิดตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมฯ ข้อหาหมอเถื่อน หากพบเห็นให้แจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมฯ โทร. 0-2193-7057 หรือเฟซบุ๊ก : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมฯ ส่วนภูมิภาคแจ้ง สสจ. ในพื้นที่</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เตือนว่า กัญชาจัดเป็นยาเสพติดประเภท 5 ห้ามจำหน่ายทั่วไป คนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจำหน่ายยา กัญชาจะมีโทษค่อนข้างหนักทั้งจำทั้งปรับ นโยบายในการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเป็นการใช้ในสถานพยาบาลที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ เตือนประชาชนอย่าซื้อใช้เองเพราะเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ยากัญชา เสี่ยงเสียโอกาสในการรักษาโรคให้หาย และเสี่ยงที่จะถูกหลอกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ</p>	-
<p>คัดเลือก อสม.ดีเด่น สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 สาขาบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และการสร้างหลักประกันสุขภาพ คัดเลือก น.ส.ทัศนีย์ คงธาร อสม.หมู่ 17 บ้านทับกระดาน จ.สุพรรณบุรี เป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ</p>	-
<p>วัณโรคกระดูกนิ้วมือ สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า วัณโรคที่กระดูกพบได้ประมาณ 1% ของการเกิดวัณโรคทั้งหมด ในจำนวนนี้ เกิดที่บริเวณมือหรือนิ้วมือประมาณ 4% มักพบที่เส้นเอ็นและเยื่อหุ้มเส้นเอ็น ผู้ป่วยมักมีอาการไม่ชัดเจน อาการที่พบบ่อยคือ บวมและตึงบริเวณกระดูกมือในบริเวณที่เป็นโรค บางรายมาพบแพทย์ด้วยอาการกระดูกหัก</p> <p>นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า การรักษาคือการให้ยาต้านวัณโรค ถ้าพบและรักษาตั้งแต่ระยะแรก จะหายขาดได้โดยไม่ต้องผ่าตัด โดยต้องได้รับยา 6-9 เดือน ซึ่งมีผลข้างเคียงหลายอย่าง ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด</p>	-
<p>เบียร์แอลกอฮอล์ 0% สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีเบียร์ 0% ว่า สามารถทำการตลาดได้เหมือนสินค้าทั่วไป และผู้ประกอบการมักถือโอกาสขายร่วมกับสินค้าแอลกอฮอล์ทั่วไป อาจเป็นเหตุขึ้นให้กลุ่มวัยรุ่นเยาวชนทดลองดื่มเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์และนำไปสู่การดื่มเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ได้ในอนาคต จึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่กรมควบคุมโรค โทร.1422</p>	-
<p>สมาร์ท ฮอสปิทัล สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ทันหุ้น, ผจก.รายวัน</p> <p>-เสนอข่าว รพ.สมุทรปราการ ร่วมมือกับ ธ.กรุงไทย พัฒนาคุณภาพบริการด้วยเทคโนโลยีแบบครบวงจรเพื่อเป็นสมาร์ทฮอสปิทัล อาทิ เครื่องตรวจร่างกายอัตโนมัติ เชื่อมต่อระบบสารสนเทศ ช่วยลดความแออัดในการรอคิวตรวจร่างกาย, การโต้ตอบและสนทนาปัญหาสุขภาพกับระบบ AI อัจฉริยะ ช่วยคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย, การรักษาผ่านเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องพบแพทย์, ระบบการชำระเงินด้วยตนเอง และระบบฐานข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างเครือข่ายรพ.สมุทรปราการ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ลดความแออัด สะดวกและเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียม</p>	-
<p>ไวรัสอีโบล่า สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เทดรอส แอดนาฮอม เกเบรเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก แถลงว่า สถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสอีโบล่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ยังเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ แต่ความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอีโบล่าในทวีปอื่นยังอยู่ในระดับต่ำ และดีอาร์คองโกพบผู้ป่วยใหม่เพียง 3 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ WHO จะประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบล่ายุติเมื่อไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกภายใน 42 วันหรือ 2 เท่าของระยะเวลาที่เชื้อพักตัว นับตั้งแต่วันรายงานผู้ป่วยครั้งล่าสุด</p>	-
<p>รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วันวาเลนไทน์ สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์โพสทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว สสส. จัดกิจกรรมสุขภาพะสัญญาณ เปิดต้นนวัตกรรม ยืมคืนเรื่องเพศ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มนักศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารเรื่องเพศที่ถูกต้องให้กับกลุ่มเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการท้องไม่พร้อม โดยจากการทำงานร่วมกับ สธ. ในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่าวัยรุ่นที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงปี 2555-2560 โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี พบการติดเชื้อซิฟิลิสเพิ่มถึง 5 เท่า และโรคหนองในเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 รวมถึงพบการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มมากขึ้น ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์จึงเชิญชวนสื่อสารเชิงบวก ว่าการพกถุงยาง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เท่ากับไม่ประมาทการใช้ถุงยางเท่ากับมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่ยังไม่มีประสบการณ์จะมีโอกาสเสี่ยงตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ถุงยางอนามัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีไว้ติดตัว</p>	
<p>โครงการตาดิ ฟันดี ผิวดี สื่อที่นำเสนอ : -เสนอข่าว รศ.นพ.ป่วน สุทธิพิณิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยจักษุแพทย์เคลื่อนที่ และกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดโครงการตาดิ ฟันดี ผิวดี ออกหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชนชาวไทยภูเขาและผู้ยากไร้ ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ต.ปางหมู อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน และพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยสูง</p>	-
<p>โพลวันแห่งความรัก สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ -เสนอข่าว สถาบันธรรมาภิบาลแถลงผลธรรมาภิบาลโพลในหัวข้อ "ความคิดเห็นด้านความรักของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" โดยบุคคลที่ประชาชนรักน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ 1.น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ 2.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 3.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เนื่องจากพุดจาไร้สาระ อารมณ์ร้อน และไม่มีความสามารถบริหารประเทศ ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล อยู่ในอันดับ 6 สำหรับบุคคลที่ประชาชนอยากบอกรักมากที่สุด คือ พล.อ.ประยุทธ์ 22.59% นายอนุทิน 2.41% สาเหตุที่อยากบอกรักมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ทำให้บ้านเมืองสงบ ตรงไปตรงมา และทำงานจริงจัง</p>	-
<p>จับแก๊งอุ้มบุญ สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, เว็บแนวหน้า, เว็บคมชัดลึก, เว็บไทยรัฐ, เว็บ newtv, เว็บไทยโพสต์, ผจก.ออนไลน์, เว็บthebangkokinsight, เว็บone31.net, innnews, เว็บกระปุก -เสนอข่าว ตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. นำทีมตรวจค้นบ้านพัก บริษัทบังหน้า และที่พักกลุ่มแม่อุ้มบุญ 10 แห่งในกทม.และตจว. จับนายทุนชาวจีนและนายหน้าคนไทย 9 คน ช่วยทากรวัย 4 เดือนและ 22 วันที่เตรียมส่งออกนอกประเทศ พร้อมยึดทรัพย์สินกว่า 100 ล้านบาท เตรียมขยายผล รพ.-คลินิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีก 9 แห่ง เปิดบริษัทในไทยบังหน้า จ้างหญิงไทยตั้งครรภ์ครั้งละ 3-4.5 แสนบาทไปฝังตัวอ่อนในคลินิกที่ลาวหรือกัมพูชา เสรีจกลับมา ผাগครรภ์และคลอดบุตรในไทยหรือจีน ก่อนส่งเด็กให้เศรษฐีที่ต้องการมีลูกหรือขบวนการค้าอวัยวะมนุษย์ โดยพบการจ้างอุ้มบุญทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 100 คน และส่งเด็กที่คลอดไปต่างประเทศแล้วไม่ต่ำกว่า 50 คน ด้าน นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยว่า จะขอข้อมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพว่ามีแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการ หรือขัดกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ฯ หรือไม่ หากพบมีแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องจะพิจารณาลงโทษ ซึ่งก่อนแก้ไขกฎหมายอุ้มบุญมีการกระทำความผิดเข้าสู่การพิจารณาของแพทยสภาจำนวนหนึ่ง มีการลงโทษโดยการเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากมีผลประโยชน์ร่วมด้วย และมีการพักใช้ใบอนุญาตเนื่องจากทำอุ้มบุญแต่ไม่รู้ว่ามีกระบวนการรับจ้างอยู่ระหว่างการพิจารณา 5 ราย</p>	-